



กิจกรรมร้กการอ่านร้กการเรียนรู้

กำเนิดพระคณศ

เปิดตำนาน เทวกำเนิด มหาเทพแห่งความสำเร็จ

เมื่อพระอิศวรสูญเสียพระสตีผู้เป็นชายาไป พระองค์ได้สละซึ่งทุกสิ่งทุกอย่าง และบำเพ็ญเพียรทรมานตนอยู่เพียงลำพัง ครานั้นอสูรตารกาจึงคิดการจะเป็นใหญ่ เฝ้าทำพิธีบูชาพระพรหม จนได้รับพรให้มีฤทธิ์เดช เก่งกล้ากว่าใครในสามโลก มีเพียงบุตรแห่งพระอิศวรเท่านั้นที่จะสังหารอสูรได้ ครั้นได้รับพรแล้วตารกาทำเรบจิต พาพลพรรคอสูรขึ้นมารว้กับเหล่าเทวบนสรวงสวรรค์ พระอินทร์จึงรีบรุดไปแจ้งเหตุแก่พระพรหม

พระพรหมจึงให้พระกามเทพไปอัญเชิญ **พระแม่อูมา** ซึ่งแท้จริงแล้วคือพระสตีกลับชาติมาเกิด ให้ได้ประสพบพบพัคตร์กับพระอิศวร และให้พระกามเทพแปลงปุษปศรไปตั้งอรุาพระอิศวร เมื่อพระอิศวรถูกศรเช่นนั้น ก็ล้มพระเนตรที่ ๓ ขึ้น เลยบันกาลเกิดเป็นเพลิงไหม้พระกามเทพสูญไป หลังจากนั้นพระอิศวรได้เกิดความรักในพระแม่อูมา และได้วิวาห์ครองคู่

วันหนึ่งพระอิศวรได้เสด็จไปบำเพ็ญเพียร โดยมอบวัชระให้ไว้กับพระแม่อูมา เพื่อปกป้องคุ้มครองแทนตน พระแม่อูมาอยู่กับนางวิชยาแต่เพียงลำพัง สดับเสียงอันสะเทือนเลื่อนลั่นในชั้นฟ้า ด้วยมือสุรกับเทวดาสู้รบกันอยู่ไม่ไกลจากวิมาน นางวิชยาจึงทูลว่าตารกาทำล้งฮึกเหิมรุกรานเหล่าเทวา พระแม่อูมาน่าจะมีบริวารไว้คุ้มครององค์พระแม่อูมาจึงได้สร้างพระกุมารขึ้นมา เมื่อคราสรงน้ำ โดยปั้นจากเหงื่อไคล แล้วอัญเชิญพระคงคาหล้งน้ำ จนได้เทวกำเนิด ทั้งยังมอบวัชระของพระอิศวรให้ไว้กับพระกุมาร แล้วมอบหมายให้เฝ้าหน้าทวารา มิให้ผู้ใดลวงล้าเข้ามาได้ ครั้นเมื่อพระอิศวรเสด็จกลับมาพบกุมารน้อยขวางกั้นมิให้เข้าสู่ด้านในได้ ความพิโรธจึงบังเกิด ในที่สุดพระอิศวรจึงใช้ตรีศูลขว้างไปถูกเศียรของพระกุมารขาด และถูกทำลายไป

พระแม่อูมาออกมาเห็นเหตุการณ์ดั่งนั้น จึงโศกเศร้าเสียใจ และแปรเปลี่ยนเป็นโทสะ จนกลายเป็นพระแม่กาลี พระอิศวรจึงรีบพลอบโยน และให้สัญญาว่าจะชุบชีวีพระกุมารขึ้นมาใหม่ โดยจะให้อิทธิฤทธิ์เหนือเหล่าเทพบริวารทั้งปวง แล้วให้พระวิสสุกรรมเร่งไปทางทิศเหนือ หากแรกพบสิ่งมีชีวิตใดนอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตก จงตัดมา พระวิสสุกรรมกลับมาพร้อมกับเศียรข้าง พระอิศวรจึงได้ทำพิธีต่อเศียรให้พระกุมาร และประทานชื่อให้ว่า **พระคณศ** จากนั้นพระอินทร์ได้ทูลเรื่องอสูรตารกา พระอิศวรจึงให้พระคณศไปปราบ เพื่อความผาสุกของสามโลก จาก **สูจิบัตรการแสดงหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) ณ โรงละครนาฏยศาลา สวนลุมไนท์บาซาร์**
